



รายงานผลการตรวจราชการ

และติดตามผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)



โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารลำดับที่ 3/2566
กลุ่มงานประสานการตรวจราชการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับเขตตรวจราชการและจังหวัด และสามารถปฏิบัติการตรวจราชการกับหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและรายงานผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับการตรวจราชการตามนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุปราณี นฤนาทโรดม ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณหน่วยรับตรวจทุกสังกัดของจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการและคณะ พร้อมทั้งอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจราชการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เมษายน 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) จำนวน 6 นโยบาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์	1
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย	1
นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	12
นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษาทุกช่วงวัย	54
นโยบายที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	68
นโยบายที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	81
นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล	90
ภาคผนวก	101
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 27/2566 สั่ง ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
- หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ ศธ 0251/248 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 13	
คณะทำงาน	106